



ที่ สคพ ๕๒๖ ✓

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
  ๓. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๔. รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ขอเสนอเรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) รวมทั้งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน และใช้กิจกรรมการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และการศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและการเจรจาการค้า รวมทั้งผู้ประกอบการในภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ และยังให้การสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

## **๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติไว้ว่า คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

### **๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

๓.๑ สารระสำคัญในรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ สคพ. รายงานคณะกรรมการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ งบประมาณ/ ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์จัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) รายงานผลการประเมินสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลงานโครงการสำคัญของ สคพ. ด้านการค้าและการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานการเงิน

#### **๓.๒ สรุปผลการดำเนินงาน**

๓.๒.๑ สคพ. ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับประชาชน บุคลากรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการค้า/การลงทุน/การพัฒนาระหว่างประเทศ ด้านมาตรการการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และมีการดำเนินโครงการวิจัย จำนวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย” ๒) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย” ๓) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว” ๔) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว” ๕) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-๑๙” ๖) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” และ ๗) โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินและพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความเชื่อมโยงของวิสาหกิจสังคมในประชาคมอาเซียน”

๓.๒.๒ สคพ. ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความ และได้เผยแพร่ข้อมูลวิชาการของสถาบัน ในรูปแบบข่าวและสื่อบุคคล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และข้อมูลกิจกรรมของสถาบันอื่น ๆ ผ่านโทรทัศน์ และเว็บไซต์ สคพ.

๓.๒.๓ สคพ. ได้พยายามขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดย สคพ. สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน แบ่งออกเป็นหน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Trade Organization (WTO), Asian Development Bank Institute (ADB), กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือ สคพ. ได้มุ่งเน้นและผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับพันธกิจได้เป็นอย่างดี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการค้า และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

#### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โทร. ๐-๒๒๑๖-๑๘๙๔ - ๗ ต่อ ๑๓๗ หรือ ๐๖๕-๐๕๖๒๙๕๔

โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๑๘๙๙

E-mail nilobon@itd.or.th